

สรุปมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒

วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้อง ๓๕๔๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กล่าวเปิดการประชุม

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ ประธานการประชุมแจ้งเรื่องต่อไปนี้เป็นที่ประชุม

๑.๑ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ไปเยี่ยม
ชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
แนะนำคณาจารย์ ของคณะฯ และรายงานกิจกรรม ผลงานต่างๆ ของคณะด้วย ในส่วนของคณาจารย์ได้
แสดงความห่วงใย ในสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงแล้วหลายเรื่องแต่อาจเกิด
จากช่องว่างในการสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณาจารย์ จึงมอบให้อธิการบดีและ
ผู้บริหารดำเนินการเรื่องนี้ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องที่อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี แจ้งเรื่องต่อไปนี้เป็นที่ประชุม

๒.๑ มหาวิทยาลัยได้รณรงค์ป้องกันไข้หวัด 2009 ตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข
ประการแรก มหาวิทยาลัยได้จัดสบู่วิวในห้องน้ำของทุกอาคาร ประการที่สอง มหาวิทยาลัยได้ส่งข้อมูลข่าวสาร
ของกระทรวงสาธารณสุขไปยังทุกคณะเพื่อให้ประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษา ประการที่สาม มหาวิทยาลัย
ได้ซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน ๗,๒๐๐ ชิ้น แจกให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ประการสุดท้าย
นักศึกษาคนใดที่สงสัยว่าตนเองเป็นหวัดสามารถหยุดเรียนได้จนกว่าจะหายเป็นปกติ โดยมหาวิทยาลัย
จะไม่ถือว่านักศึกษาผู้นั้นขาดเรียน

๒.๒ งาน “วันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี” (๑๐๕ ปี) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๐ ธันวาคม
๒๕๕๒ อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
ในรัชกาลที่ ๗ มหาวิทยาลัยได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี และ
ประทานรางวัลการแข่งขันต่างๆ ในงานวันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ขณะนี้มหาวิทยาลัย
ได้เตรียมการเรื่องต่างๆ ไว้ล่วงหน้าแล้ว

๒.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี ๒๕๕๒
เรื่อง “International Conference on Society and University (ICSU 2009) : The Roles For
Community Strengthening” ชื่อภาษาไทย คือ “สังคมและมหาวิทยาลัย : บทบาทเพื่อการพัฒนาความ
เข้มแข็งสู่สังคม” ระหว่างวันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การประชุมครั้งนี้

มีนักวิชาการเข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๕๐ คน จาก ๙ ประเทศ โดยมีนักวิชาการนำเสนอบทความวิจัยในสาขาต่างๆ เช่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาครุศาสตร์ สาขาวิทยาการจัดการ ประมาณ ๙๐ บทความ ระหว่างการประชุม มหาวิทยาลัย ได้ติดต่อเจรจาหารือกับ Mr. Zhang Xuhong จากมหาวิทยาลัย China Medical University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์อันดับต้นๆ ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ได้เจรจาหารือกับ ดร.สุชุมพงษ์ ชาญนวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนานาชาติแอสตมฟอร์ด ซึ่งเปิดสอนสาขา Business Administration ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมหาวิทยาลัยแอสตมฟอร์ดยินดีให้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในการส่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อปริญญาเอก DBA ที่มหาวิทยาลัยแอสตมฟอร์ด ซึ่งจะได้ส่วนลดด้านค่าใช้จ่ายเป็นกรณีพิเศษ รายละเอียดต่างๆ จะกำหนดไว้ในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

๒.๔ งบประมาณแผ่นดินประจำปี ๒๕๕๓ ในเบื้องต้นคณะอนุกรรมการการศึกษา ได้ตัดงบประมาณด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง แต่ภายหลังประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาได้จัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยคืนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง และจัดสรรเพิ่มให้อีกหนึ่งเท่าของงบประมาณที่ได้รับ ส่วนงบประมาณการก่อสร้างทุกโครงการต้องขยายเงินงบประมาณออกไปอีก ๑ ปีงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๓ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒

ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ โดยมีการแก้ไขดังนี้

๑. แก้ไขข้อความ หน้า ๗ บรรทัดที่ ๒๗ “ผู้ทรงคุณวุฒิ” เป็น “ผู้แทนผู้บริหาร”
๒. แก้ไขข้อความ หน้า ๑๓ บรรทัดที่ ๑๖ “อนุมัติให้มหาวิทยาลัยจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา” เป็น “อนุมัติให้มหาวิทยาลัยจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา โดยวิธีพิเศษ”

วาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง

ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอ เรื่องสืบเนื่อง จำนวน ๒๔ เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๑ เรื่อง ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ เรื่อง ซึ่งมีเรื่องสำคัญที่นำเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

๔.๑ การพิจารณาต่ออายุราชการ ผู้เกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองศาสตราจารย์

รศ.ดร.วรวิทย์ ชีวาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะกรรมการบริหาร อัตรากำลังเพื่อต่อเวลาราชการ นำเสนอว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร อัตรากำลังเพื่อต่อเวลาราชการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้มีคำสั่งฯ ที่ ๒๒/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังเพื่อต่อเวลาราชการแล้ว โดยมี รศ.ดร.วรวิทย์ ชีวาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่พิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมและ

มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นที่จะต้องต่อเวลาราชการ และรายงานผลการพิจารณาเสนอต่อ สภามหาวิทยาลัย ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ มีข้าราชการระดับรองศาสตราจารย์เกษียณอายุราชการ ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๒ คน คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังเพื่อต่อเวลาราชการ ได้ ประชุมพิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้วเห็นสมควรให้ต่อเวลาราชการ รศ.วิมล เอ็มโอช จึงนำเสนอ สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ต่อเวลาราชการ รศ.วิมล เอ็มโอช

๔.๒ การจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคลฯ พ.ศ. ...

นายศรัณย์ ภัทรพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน คณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลฯ รายงานว่า คณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลฯ กำลังดำเนินการ ยกร่างในส่วนเนื้อหาหลัก ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ โดยกำหนดว่าในส่วน โครงสร้างเงินเดือน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีผลบังคับ ใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม รับทราบและมอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการประชาสัมพันธ์สื่อสาร ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยทราบโดยทั่วกัน

๔.๓ การปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ...

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี รายงานว่า (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐาน ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. ... ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายเพื่อตรวจสอบ กลั่นกรอง ก่อนนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป แต่จากการสอบถามข้อมูลจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นฯ ได้ยกเว้นภาระงานทางวิชาการสำหรับ ผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารได้มีเวลาในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน

มติที่ประชุม รับทราบและมอบให้มหาวิทยาลัยนำ (ร่าง) ข้อบังคับฯ ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ... ไปทบทวนปรับปรุงแก้ไขจนได้ข้อยุติ และนำเสนอ สภามหาวิทยาลัย

วาระที่ ๕ เรื่องหารือเชิงนโยบาย

๕.๑ ยุทธศาสตร์การรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓

รศ.ดร.วรวิทย์ ชีวาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำเสนอ ยุทธศาสตร์การรับ นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓

มติที่ประชุม

ให้มหาวิทยาลัยดำเนินยุทธวิธีและยุทธศาสตร์ไปพร้อมกัน คือ

๑. เรื่องเร่งด่วน คือ การรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๓ ให้ได้จำนวน ๒,๐๐๐ คน และมีสัดส่วนของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ : สาขาสังคมศาสตร์ เท่ากับ ๔๐ : ๖๐ นั้น ให้แต่ละคณะพิจารณาว่ามีศักยภาพในการรับนักศึกษาได้จำนวนเท่าใด ทั้งนี้จะต้องกำหนดยุทธวิธีว่าจะดำเนินการอย่างไรจึงจะรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย เช่น การให้ทุนนักศึกษา การจัดหาหอพัก ฯลฯ เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครนักศึกษา เป็นการจูงใจให้มีผู้สมัครเรียนเพิ่มขึ้น

๒. “โครงการช้างเผือกไร่ไฟ” ที่นำเสนอเพื่อจูงใจให้ผู้สมัครเรียนสาขาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นนั้น ควรมีรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น จำนวนทุนที่จะให้ ขอให้ปรับข้อมูลรายละเอียดของโครงการ แล้วนำเข้าไปประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาโดยด่วน เพื่อให้ทันการประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่

๓. เรื่องใดที่อยู่ในอำนาจการบริหารของอธิการบดีให้ดำเนินการได้ทันที ยกเว้นเรื่องที่ต้องขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยจึงนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๔. ในส่วนที่เป็นยุทธศาสตร์นั้นให้จัดทำเป็นแผน โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และยุทธวิธีเข้าด้วยกัน โดยยุทธศาสตร์นั้นจะต้องคำนึงถึงอนาคต ๕-๑๐ ปี ว่า ณ ขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจะอยู่ที่จุดใด ควรเปิดหลักสูตรสาขาใดบ้าง ซึ่งจะนำมาสู่การวางแผนพัฒนาหลักสูตร การวางแผนพัฒนาบุคลากร โดยนำนโยบายและเป้าหมายของสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖) ซึ่งได้จากการประชุมสัมมนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การรับนักศึกษา ซึ่งควรแสดงให้เห็นภาพรวมและลำดับการดำเนินงาน ก่อน-หลังอย่างชัดเจน เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในเดือนกันยายน ๒๕๕๒

วาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๖.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การบริหารที่พักของทางราชการ พ.ศ. ...

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การบริหารที่พักของทางราชการ พ.ศ. ...

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การบริหารที่พักของทางราชการ พ.ศ. ...

๖.๒ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ...

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ...

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ...

๖.๓ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ...

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ...

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ...

๖.๔ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย ทูตุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ...

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย ทูตุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ...

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย ทูตุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ...

๒. ให้เพิ่มข้อความในข้อ ๙ ของ (ร่าง) ข้อบังคับฯ อีกย่อหน้าหนึ่ง คือ

“ในกรณีที่สถาบัน/สำนัก เป็นผู้จัดสรรเงินรายได้เพื่ออุดหนุนการวิจัย ให้มีผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก เป็นประธาน และมีกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านการศึกษาเป็นกรรมการตามจำนวนที่เห็นสมควร ให้รองผู้อำนวยการคนหนึ่ง เป็นกรรมการและเลขาธิการ และหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัยที่สมควรได้รับทุนอุดหนุนตามข้อบังคับฯ นี้ นำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ”

๓. ให้เพิ่มบทนิยามของสถาบัน/สำนัก ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ในข้อ ๕ ของ (ร่าง) ข้อบังคับฯ

๖.๕ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...

๒. เห็นชอบให้ลงสัตยาบันย้อนหลังว่านักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๑ ซึ่งใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ สำเร็จการศึกษาโดยไม่ต้องผ่านการประเมินการร่วมกิจกรรมและทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๖.๖ การทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย วาระที่ ๖.๑๑ ข้อ ๑ ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอเรื่อง การทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย วาระที่ ๖.๑๑ ข้อ ๑ ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ทั้งนี้ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ วาระที่ ๖.๑๑ ข้อ ๑ มีมติอนุมัติให้ขยายอายุการเป็นนักศึกษาของ นางสาววรุณี รักษา นางสาวศิริฉัตร กอบกุล และนายวิศรุต ไยสัมพันธ์พงศ์ อีก ๑ ภาคเรียน ดังนั้น นักศึกษาดังกล่าวจะสำเร็จการศึกษาได้ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๒ มติดังกล่าว จะทำให้นักศึกษาทั้ง ๓ คน มีระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยทบทวนมติดังกล่าว

มติที่ประชุม อนุมัติให้นักศึกษารายนามต่อไปนี้สำเร็จการศึกษา คือ

๑. น.ส.วรุณี รักษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด)
๒. น.ส.ศิริฉัตร กอบกุล หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด)
๓. นายวิศรุต ไยสัมพันธ์พงศ์ หลักสูตรเกษตรศาสตร์

ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบภาคเรียนที่ถูกต้องที่นักศึกษาทั้ง ๓ คน สำเร็จการศึกษา หากเป็นภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๑ ก็อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๑

๖.๗ ขออนุมัติเงินคงคลัง จ้างบริษัทเอกชนควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ โดยวิธีพิเศษ

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ เรื่องขออนุมัติเงินคงคลังจ้างบริษัทเอกชนควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ โดยวิธีพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จ้างบริษัท พี.เอช. ๒๐๐๐ จำกัด จำนวนเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง

มติที่ประชุม อนุมัติเงินคงคลัง จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) เพื่อจ้างบริษัท พี.เอช. ๒๐๐๐ จำกัด โดยวิธีพิเศษ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์

๖.๘ ขออนุมัติเงินคงคลัง จ้างบริษัทควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ เรื่องขออนุมัติเงินคงคลังจ้างบริษัทควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

มติที่ประชุม อนุมัติเงินคงคลัง จำนวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) เพื่อจ้างบริษัทควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย

๖.๙ จำนวนเงินที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมในโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อโดยทุนของมหาวิทยาลัย

ถอนวาระนี้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ เนื่องจากเอกสารประกอบการประชุมไม่ครบถ้วน

**๖.๑๐ ขออนุมัติเงินคงคลังจ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
วิชาการท่องเที่ยว (อาคารริมกรีน)**

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ เรื่องขออนุมัติเงินคงคลังจ้างผู้ควบคุมงาน
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาการท่องเที่ยว (อาคารริมกรีน) จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) เนื่องจากมีการตกแต่งภายในที่ต้องใช้ผู้มีความรู้ด้านมัณฑนศิลป์ เป็นผู้ควบคุมงาน
เพื่อให้ผลงานเป็นไปตามที่ออกแบบไว้

มติที่ประชุม อนุมัติเงินคงคลัง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
เพื่อจ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาการท่องเที่ยว (อาคารริมกรีน)

๖.๑๑ การขออนุมัติให้ปริญญา

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ การขออนุมัติให้ปริญญานักศึกษา
ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ ซึ่งได้ผ่าน
การพิจารณาของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒

มติที่ประชุม อนุมัติให้ปริญญาแก่นักศึกษาในโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ ๑

**๖.๑๒ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
กับ บริษัท สำนักงานวิทย์พัฒนาและนวัตกรรม จำกัด**

รศ.ดร.พิชณี โพธารามิก ประธานคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย แจ้งให้
ที่ประชุมฯ ทราบว่าในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่
๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภามหาวิทยาลัย ได้มีมติให้ถือนวาระ

**๖.๑๒ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กับ บริษัท
สำนักงานวิทย์พัฒนาและนวัตกรรม จำกัด** ที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ เนื่องจากตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาโครงการจัดการศึกษาโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงต้องนำ (ร่าง)
ข้อบังคับฯ ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการจัดการศึกษาโดยบุคคล
หรือนิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ก่อนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม

**๑. ให้ถือนวาระ ๖.๑๒ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กับ บริษัท สำนักงานวิทย์พัฒนาและนวัตกรรม จำกัด**

**๒. ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการ
จัดการศึกษาโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ดังรายนามต่อไปนี้**

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ๑. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ | ที่ปรึกษา |
| ๒. ดร.สวัสดิ์ อุดมโกชน์ | ประธานกรรมการ |
| ๓. นพ.วิวัฒน์ สุรพรสวัสดิ์ | รองประธานกรรมการ |
| ๔. นายศรัณย์ ภัทรพงศ์ | กรรมการ |
| ๕. ผศ.ละเมียด ควรประสงค์ | กรรมการ |
| ๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ | กรรมการและเลขาธิการ |
| ๗. นางบัวผิน โยมญาติ | ผู้ช่วยเลขาธิการ |

๓. ให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการจัดการศึกษาโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ที่แต่งตั้งใหม่ตามรายนามในข้อ ๒ จัดการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กับ บริษัท สำนักงานวิทย์พัฒนาและนวัตกรรม จำกัด

๖.๑๓ การพิจารณาต่ออายุราชการผู้เกษียณอายุราชการในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้นำวาระ ๖.๑๓ ไปพิจารณาในวาระ เรื่องสืบเนื่อง ๔.๑

๖.๑๔ **หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒)**
รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒

มติที่ประชุม **อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒)**

๖.๑๕ **หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒)**
รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒

มติที่ประชุม **อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒)**

๖.๑๖ **หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒)**

๖.๑๗ **หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒)**

๖.๑๘ **หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒)**

๖.๑๙ **หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒)**

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอความเป็นมาของหลักสูตรทั้ง ๔ หลักสูตร ซึ่งจัดทำโดย บริษัท สำนักงานวิทย์พัฒนาและนวัตกรรม จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒

มติที่ประชุม

๑. ให้นำหลักสูตรในวาระที่ ๖.๑๖-๖.๑๙ เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการจัดการศึกษาโดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

๖.๒๐ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒)

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒

มติที่ประชุม ออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒)

๖.๒๑ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒)

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒

มติที่ประชุม ออนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒)

๖.๒๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒)

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒

มติที่ประชุม ออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒)

๖.๒๓ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒)

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒

มติที่ประชุม ออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒)

๖.๒๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒)

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒

มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒)

๖.๒๕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒)

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒

มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒)

๖.๒๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
แขนงวิชาฟิสิกส์ แขนงวิชาเคมี แขนงวิชาชีววิทยา) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒)

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ (แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป แขนงวิชาฟิสิกส์ แขนงวิชาเคมี แขนงวิชาชีววิทยา)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒

มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
(แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป แขนงวิชาฟิสิกส์ แขนงวิชาเคมี แขนงวิชาชีววิทยา) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๒)

๖.๒๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๒)

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒

มติที่ประชุม อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒)

๖.๒๘ การปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณี

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ การปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของสภาวิชาการ ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒

มติที่ประชุม อนุมัติรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ปรับปรุงใหม่

วาระที่ ๗ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๗.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี นำเสนอ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีผลให้มหาวิทยาลัยต้องพัฒนา หลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหม่เป็นครั้งแรก ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้ สอดคล้องกับประกาศฯ ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕

มติที่ประชุม รับทราบ

๗.๒ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอ คำสั่งสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี ดังต่อไปนี้

๗.๒.๑ คำสั่งฯ ที่ ๑๐/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี

๗.๒.๒ คำสั่งฯ ที่ ๑๓/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหารหรือ คณาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๗.๒.๓ คำสั่งฯ ที่ ๑๔/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ

๗.๒.๔ คำสั่งฯ ที่ ๑๗/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

๗.๒.๕ คำสั่งฯ ที่ ๑๘/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

๗.๒.๖ คำสั่งฯ ที่ ๑๙/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจาก ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

๗.๒.๗ คำสั่งฯ ที่ ๒๐/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งเลือกจาก ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี

๗.๒.๘ คำสั่งฯ ที่ ๒๑/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

๗.๒.๙ คำสั่งฯ ที่ ๒๒/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังเพื่อ ต่อเวลาราชการ

มติที่ประชุม รับทราบ

๗.๓ สรุปรายรับ รายจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒

ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอ สรุปรายรับ รายจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๗.๔ สรุปรายรับ รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ งานจัดเก็บและหารายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๒

ผศ.กุลวนิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอ สรุปรายรับ รายจ่าย เงินนอกงบประมาณ งานจัดเก็บและหารายได้ ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๒

มติที่ประชุม รับทราบ

๗.๕ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒

ผศ.กุลวณิดา มาสุปรีดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นำเสนอ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ จำนวน ๔๐ กิจกรรม แยกตามหน่วยงาน
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ

รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม อธิการบดี ได้ชี้แจงประเด็นที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้นำเสนอในวาระอื่นๆ ดังต่อไปนี้

๘.๑ กรณีการเลือกผู้แทนผู้บริหารจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยนั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบเรื่องการจัดตั้งหน่วยงานภายในว่ามีภารกิจคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือไม่นั้น อธิการบดีจะขอให้นำเรื่องดังกล่าวไปกำหนดเป็นวาระการประชุมในที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อขอความคิดเห็นที่ชัดเจนก่อน

๘.๒ งบประมาณแผ่นดินที่เบิกจ่ายล่าช้าจะอยู่ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมหาวิทยาลัยจะเร่งเบิกจ่ายเงินให้ทันโดยไม่มีภาระค้ำเงิน

๘.๓ รายละเอียดงบประมาณของมหาวิทยาลัยปี ๒๕๕๓ ซึ่งจะเริ่มใช้ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาได้ในการประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๒ เหตุผลที่ล่าช้าเนื่องจากต้องจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

๘.๔ แผนการตลาดเกี่ยวกับการจัดหารายได้ เช่น สนามกอล์ฟ อาคารริมกรีน และน้ำดื่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้จัดทำแผนไว้แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ

๘.๕ มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมนักศึกษาทุกชั้นปี เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษา แต่อาจารย์ทุกคนต้องช่วยกันกำกับดูแลด้วย ซึ่งในภาคเรียนที่ ๑ มหาวิทยาลัยได้ให้นโยบายเรื่องนี้ไว้แล้ว หากภาคเรียนที่ ๒ อธิการบดีตรวจพบว่าอาจารย์คนใดละเลยให้นักศึกษาแต่งกาย ผิดระเบียบจะต้องถูกพิจารณาลงโทษ

มติที่ประชุม รับทราบ